
Fundur haldinn í stjórn Foreldrafélagsins 19. janúar 2015. 

 

Mættar: Vaka, Sólveig,Áshildur, Claudia og Sgríður sem ritar fundargerð 

 

Hringur tekinn um foreldraviðtölin og virðist ánægja með fyrirkomulag þeirra og skipulag. Aðeins 
rætt hvað hægt er að gera til að auka við verkefni þeirra sem standa mjög sterkir að vígi 
námslega, að þau fái meira að gera við sitt hæfi en finnst foreldrum kanski að ef ekkert er að, að 
foeldrar, kennari, og nemandi hafi lítið að ræða um. 
Einnig veltum við því fyrir okkur hvort hægt væri að foreldrar og kennari ræði saman án 
nemandans. 

 

Ræddum fyrirlestur sem Samtaka stendur fyrir frá Heimili og skóla og fannst okkur þeta ansi dýrt 
en samþykktum að reyða 700 kr á nemanda í 6. bekk en greiðslan var að vísu líka til að greiða 
fyrir fyrirlestur fyrir foreldra allra grunnskólabarna á Akureyri.Komum við gagrýni á framfæri á síðu 
Samtaka á þetta fyrirkomulag. 

 

Ræddum við snjómokstur í nágrenni skólans, en aðili hafði samand og vakti athygli á mjög svo 
skrítinni forgangsröðun er kemur að sjómokstri og hvursu einkennilegt það sé að umhverfi 
grunnskóla bæjarins skuli ekki vera í forgangi hvað varðar snjómokstur. 

 

Enn og aftur rætt um árshátíð og mikilvægi þess að allir taki þátt og fari á svið. 
Ræddum sniðuga hugmynd sem notuð er t.d í Oddeyrarskóla þar sem leikrit eru sett upp að þar 
eru 2-3 sett af leikurum og skipt á milli sýninga. 

 

Fundi slitið;-) 
 


